

NGÀY HỌP MẶT VÀ CHIA SẺ LOAN BÁO TIN MỪNG HẠT CÀ MAU

Rau Dừa, ngày 03-11-2023

Ban Loan Báo Tin Mừng – Hạt Cà Mau đã tổ chức *Ngày họp mặt và chia sẻ loan báo Tin Mừng*, với chủ đề **HIỆP HÀNH** và **CỦNG CỐ** trong việc Loan Báo Tin Mừng, vào sáng thứ Sáu ngày 03-11-2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Rau Dừa.



Thành phần tham dự hơn 300 người, với gần 20 Linh mục trong Hạt Cà Mau, quý Tu sĩ và hơn 250 tham dự viên đến từ 24 Giáo xứ và Giáo điểm, cũng như đến từ các Dòng và Hội Đoàn như Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, Legio Mariae, Dòng Ba Các Minh, Huynh Đệ Chúa Quan Phòng, Mến Thánh Giá Tại Thế, sinh viên Thiện Nguyễn Thăng Tiến...

Ngày họp mặt bắt đầu vào lúc 7g00 để ghi danh và chia tổ.





Đúng 7g45, sau khi hát Kinh Chúa Thánh Thần, ngày họp mặt chính thức được khai mạc.





Sau phần giới thiệu của Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn, trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng – Hạt Cà Mau, là phần thuyết trình và chia sẻ của quý Cha trong Ban Loan Báo Tin Mừng.



Đầu tiên, Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn, trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng – Hạt Cà Mau, đã chia sẻ với đề tài : “*Vai trò Tông đồ của người Giáo dân*” và “*Củng cố sự hiệp thông trong việc loan báo Tin Mừng*”.



Kể đến, Cha Giuse Võ Văn Hoài, trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng – Hạt Bạc Liêu, đã chia sẻ với đề tài “*Bảy đức tính thiết yếu của một người loan báo Tin Mừng*”.



Sau đó, là phân thảo luận và đóng góp ý kiến của 4 tổ.





Đặc biệt, trong Thánh Lễ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng trong Hạt Cà Mau vào lúc 10g00, có sự hiện diện của Cha chủ tế Bernadô Nguyễn Tấn Đạt – Quản Hạt Cà Mau, cùng đồng tế là quý Cha trong hạt Cà Mau. Bên cạnh đó là Cha Phêrô Cửa, dòng Chúa Thánh Thần, đã chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ với lời mời gọi trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô: *“Niềm vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và đời sống tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai tiếp nhận đề xuất cứu rỗi của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống rỗng và cô đơn nội tâm. Với Chúa Kitô, niềm vui luôn luôn trở sinh như mới”* và noi theo mẫu gương ra đi loan báo Tin Mừng của thánh Martino Porres - Tu sĩ, mà hôm nay Giáo Hội mừng kính, qua thánh nhân, chúng ta nhận thấy hết thảy mọi người thuộc mọi sắc tộc, mọi quốc gia và mọi tôn giáo đều là con cái Thiên Chúa.









Cầu mong sao, những hoa trái tốt đẹp trong ngày họp mặt và chia sẻ loan báo Tin Mừng hôm nay, làm trở sinh nhiệt huyết Tông đồ nơi tâm hồn mỗi người ; Để rồi “*lòng bùng cháy, chân bước nhanh*”, chúng ta hân hoan đến những “*vùng ngoại biên*” LBTM cho mọi Anh Chị Em, đem bình an của Chúa đến cho mọi người.



Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô, cũng là Mẹ của các môn đệ truyền giáo và là Nữ Vương truyền giáo, xin cầu cho chúng con! Amen.

Ban LBTM/Hạt Cà Mau